

ฉบับนี้มีอะไรบ้าง...?

1. คอลัมน์พิเศษ-----	1
2. แนวทางการจัดการองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๔ (ต่อหน้า)-----	1
3. สังคม KM-----	2
4. เก็บมาฝากกับชุมชน นักส่งเสริมฯ-----	2
5.คุยกับประธาน KM-----	3
6. ชูบชีบ KM-----	3
7. จับเข้าคุยกับ KM NEWS LETTER-----	3
8. การจัดประชุมคณะทำงานฯ การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 5/2553-----	4

คอลัมน์พิเศษ

ยังไม่ทัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ก็มีการ ทบทวนและปรับเปลี่ยนรายชื่อทีมงานเป็นครั้งที่ ๒ สืบเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและ จะ ได้มีผู้แทนครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้เกิดผลตามเป้าหมาย

KM ในปี ๒๕๕๔ ยังคงดำเนินการควบคู่กับระบบส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรได้ใช้เวที RW, PW และ DW เป็นหลัก นอกจากนี้ได้มีการ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาสนับสนุนการทำงานอีกด้วยคือ **KM Online** เพื่อบันทึกแผน และรายงานผลการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานย่อยได้ใช้งานกันได้รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และ ติดตามข้อมูลได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งจะทดลองใช้งานในต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ถ้ามีข้อติดขัด หรือไม่คล่องตัวอย่างไรเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าว ทุก ๆ หน่วยงานย่อยก็ช่วยให้คำแนะนำและ แจ้งข้อมูลมายังทีมเลขานุการ KM (๐-๒๕๗๘-๓๘๔๐) เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้อง กับความเป็นจริงได้ ส่วน Password และ Username ให้ใช้เช่นเดียวกับ DOAE K-Center ค่ะ

ทีมเลขานุการ KM'๕๔

แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์ความรู้สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ในปี 2554 คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ก็ได้มีการจัดทำ **แนวทางการจัดการองค์ความรู้สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554** เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำขึ้น Website KM ที่ <http://km.doae.go.th> ในชื่อดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานย่อยได้ทำความเข้าใจและดำเนินการใช้การจัดการความรู้ให้เป็น ทิศทางเดียวกันโดยกำหนดมาตรการคือ ๑) จัดระบบและกระบวนการงานจัดการความรู้ ๒) จัดเวทีการเรียนรู้ ๓) บริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านทีมงานและเครือข่าย และ ๔) นำวิธีการศึกษาวิจัยเข้ามาพัฒนาเพื่อบริหารจัดการ องค์ความรู้สำนักงานส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายในการจัดการองค์ความรู้สำนักงานส่งเสริมการเกษตร คือ การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรให้บรรลุผล และการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผล ประกอบด้วย



๑. งานตามคำรับรองของกรมส่งเสริมการเกษตร ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ โครงการ/กิจกรรม คือ **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร (เลือก การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนเกษตร (เลือก การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน) **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร (เลือก การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน) ๒. งานตามบทบาทภารกิจพื้นฐาน/ สมรรถนะ คือ **ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน (เลือก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ)

(อ่านต่อหน้า 2)

ตั้ง KM

ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ห้อง Operation Room โดยมี **นางสุกัญญา อธิปอนันต์** ผู้อำนวยการกองวิจัยฯ เป็นประธาน หัวข้อที่ปรึกษาหารือ คือ **การวิเคราะห์ภารกิจงาน** เพื่อกำหนดเป้าหมายในการใช้ KM ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ซึ่งสรุปได้ว่า ปี ๒๕๕๔ มีเป้าหมาย ๔ เรื่องงานหลัก คือ เศรษฐกิจพอเพียง วิชากิจชุมชน Food Safety และการจัดการข้อมูล ส่วนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) จะแจ้งเป็น E-mail ถึงกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด เพื่อจะได้จัดทำแผนเป็นการภายในกันก่อนค่ะ

จัดเวที RW ได้ทราบข่าวว่า (ไม่) เป็นทางการว่า **กำหนดการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ ๑ (RW๑) ประจำปี ๒๕๕๔ ของ ๖ เขต** ก่อนข้างจะลงตัวแล้ว โดยเปิดดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์กองวิจัยฯ หรือ <http://www.research.doae.go.th/> ก็ขอแจ้งข่าวให้ทราบทั่วกันค่ะ

บันทึกแผนและผล KM Online ขอแจ้งข่าวไปยัง KM Team ของทุกหน่วยงานย่อยเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ให้ทุกหน่วยงานย่อยจัดทำเป็นเอกสาร (ส่งกรม ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๔) และบันทึกแผนใน Program KM Online ที่เวปไซต์ KM หรือ <http://km.doae.go.th/> (ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๔) ทั้งนี้ให้ศึกษารายละเอียดการบันทึกแผนและผลออนไลน์ได้ตาม **คู่มือประกอบการใช้งาน** ตามที่อยู่ข้างต้นค่ะ

แบ่งหน้าที่ช่วยกันทำงาน ปี ๒๕๕๔ คณะทำงานฯ ได้จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ที่เป็น ๔ คณะทำงานย่อย คือ ๑) เรื่องการบริหารจัดการคลังความรู้ (KA) และการพัฒนา Website ๒) เรื่องการจัดการเรียนรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) ๓) เรื่องการติดตาม ควบคุม กำกับงานตามเป้าหมายการจัดการความรู้ และ ๔) เรื่องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดการความรู้

สัมพันธ์

เก็บมาฝากกับ...ชุมชนนักส่งเสริม

เคล็ดไม่ลับทำ KM ในหน่วยงานราชการ



ผมได้มีโอกาส เชื่อมชมบล็อกของหลายๆ ท่าน ซึ่งได้รับความรู้และเทคนิคมากมายที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวเรา เรื่องที่เราสนใจ เป็นประโยชน์มากที่สุดก่อน หาก **นักจัดการความรู้มือใหม่** สนใจนำไปปรับใช้ก็เชิญได้เลยนะครับ...

ผลการเริ่มต้นทำ KM ได้มีข้อสรุปจากประสบการณ์ของทีมงานว่า **ถ้าจะทำ KM เริ่มอย่างไรดี..ดังนี้ครับ** เริ่มต้นที่ความเข้าใจ ว่าเราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร เป้าหมายที่จะนำ KM มาสนับสนุนการทำงานของเราเพื่ออะไร...ตรงนี้ต้องชัด (ไม่ใช่เอา KM มาเป็นเป้าหมายนะครับ) **หาทีมทำงาน** ใครบ้างที่สนใจเรื่องเหล่านี้ ถ้าทำอยู่แล้วยังดี ทีมงานไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งแต่งตั้งเหมือนงานปกติ ใครก็ได้ขอให้รัก **ทีมงานต้องสื่อสารกันตลอดเวลา คิด-ทำ-เทียบ** คือวางแผนลงมือทำ และประเมินอยู่ตลอดเวลา (**วางคู่สโลแกนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป**) **เชื่อมกับของดีที่มีอยู่แล้ว** ศึกษาจากข้างนอกเพียงแต่ดูวิธีคิด ไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบ แล้วขออนุมัติสิ่งที่มีอยู่ภายใน จะปรับเปลี่ยน พัฒนาหรือต่อยอดอย่างไรให้เหมาะสม **สร้างเครือข่ายและขยายผล** อันนี้ต้องแล้วแต่บริบทของหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างกันไม่เหมือนกัน ต้องใจเย็นๆ ทำเท่าที่ทำได้ก่อน รุกได้รุกหรือไม่ก็ตั้งรับหรือปรับปรุง หากรุกไม่ได้ก็ถอยหลังกลับเริ่มต้นใหม่ ก็ไม่เป็นไร เรียนรู้จากผลการปฏิบัตินี้แหละ **หาทางลัดสู่การพัฒนา** ก็คงต้องบริบทของใครของมันละครับ **และวางกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ** ทีมจะต้องทำอะไรบ้าง เรื่องไหนที่จะทำก่อน-หลัง เรื่องที่หนึ่งเสร็จแล้ว เรื่องที่สองจะทำอะไร และอย่างไร อย่างต่อเนื่อง

ถ้าเป็นหน่วยงานอย่างพวกผม (ราชการ) ควรหยิบเอาตัวงานที่ทำมา เชิญชวนคนใหม่พัฒนางานที่มาร่วมกัน เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ก่อน (แต่การใช้ KM เป็นกลไกหรือเครื่องมือ) ที่สำคัญก็คือ **การขยันให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้** ซึ่งกันและกัน **คิดเชิงบวกและทำงานอย่างสร้างสรรค์** หนีกรอบแนวคิดคู่ตรงข้ามให้ได้ แล้วเราจะสนุกกับการทำ KM ครับ

เป็นประสบการณ์ของทีมทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด

กำแพงเพชร (มือใหม่) ที่ได้คิดได้ทำไปแล้ว และคงทำอย่างต่อเนื่องต่อไป

สิงห์ป่าสัก

แนวทางการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ต่อ)

๒) ยุทธศาสตร์/โครงการ อื่น ๆ ได้แก่ (๑) โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัดอื่น ๆ (๒) โครงการตามคำรับรองที่หน่วยงานจัดทำกับผู้ว่าราชการจังหวัด (๓) งานตามบทบาทหน้าที่ และ (๔) อื่น ๆ ทั้งนี้ ข้อ ๑ เป็นการปฏิบัติงานที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ ส่วนข้อ ๒ เป็นการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจพื้นฐาน/ความสมัครใจของหน่วยงานที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระดับ



หน่วยงาน ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ KM Team ส่วน **วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บรรลุผลของปี ๒๕๕๔** คือ ๑) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะความชำนาญการเฉพาะด้าน ให้กับเจ้าหน้าที่ ๒) เพื่อจัดระบบและกระบวนการงานในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ๓) เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ๔) เพื่อศึกษาผลสำเร็จในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร และ ๕) เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีวิชาการทางการเกษตรที่ได้ผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ให้ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกขับเคลื่อนในการดำเนินงาน โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือผ่านเวทีหรือการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://km.doae.go.th> **เรื่องแนวทางการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔**

ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง

ชุมชน KM

KM DOAE เป็น ๑ ใน ๒ ของประเทศไทย ทราบข่าวเป็นการภายในจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า ได้ขอเชิญทีมงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำเสนอผลงาน KM ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น Best Practice ในปี ๒๕๕๓ ของประเทศไทย รวม ๒ หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมสุขภาพจิต (น่าชื่นใจจริงจริง....)

โบนัส KM ออกแล้ว ได้รับแจ้งข่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ว่า ในขณะนั้น ก.พ.ร. ได้จัดสรรโบนัส KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้แล้ว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (แหม...มีเงินกันงุดด้วย)

ประสานงานดี...งานเดิน KM Team ของ ๖ เขต ช่วงนี้ฟิตจังเลย...เริ่มดำเนินงาน KM กันแล้วโดยไม่ต้องรอสั่งการจากส่วนกลาง โดยเฉพาะ เขต ๖ จ.เชียงใหม่ เตรียมทีมพร้อมลุยงานร่วมกับ KM Team ของจังหวัดแล้วด้วย เขต ๔ จ.ขอนแก่น ก็ไม่น้อยหน้า เตรียมจัดทำแผน KM ระดับเขตด้วยแล้ว แต่ที่แน่ ๆ เขต 2 จ.ราชบุรี ส่งแผน KM ปี 2554 เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียง KM Team ของกอง/สำนัก (ในส่วนกลาง) เท่านั้นแหละจะเอากันยังยัยหินหน่อ (ที่ๆขา...หา KV เจอกันหรือยังคะ... Work หน่อย ๆ)

เรียบเหงาม...แต่ตั้งใจ ในระยะนี้มีคณะทำงานฯ หลาย ๆ ท่านได้รับการพิจารณาให้โยกย้ายและเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เช่น ผอ.กพจ. (คนใหม่ล่าสุด) ซึ่งสร้างความยินดีให้กับพวกพ้องน้องพี่เป็นอย่างมาก (รวมมาตั้งนาน...ใกล้เกษียณพอดีเลย)

นกหัวจุก

คุยกับประธาน KM

ในปี ๒๕๕๓ KM News Letter ที่ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่



ให้กับทุกท่านได้อ่านกันในปีที่ 1 รวม ๖ ฉบับ (ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ - ฉบับที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓) ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากหน่วยงานย่อยและบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารของกรมทุกท่านต่างได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกรณาดำเนินงานการจัดการความรู้ มาอย่างต่อเนื่องและได้ให้ความสนใจ KM อย่างสม่ำเสมอ มีการสอบถาม ติดตามข้อมูลเป็นระยะ ๆ ทั้ง CEO (อธส.) และ CKO (รชส.วท.)

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้ความสนใจ ให้กำลังใจและให้คำแนะนำชี้แนะในการขับเคลื่อนผลักดัน KM ในงานส่งเสริมการเกษตรสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกร จนทำให้ KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น ๑ ใน ๒ ของหน่วยงานระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับเพื่อนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๓ ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานการจัดการความรู้ด้านบริการเข้าประกวดรางวัลของการสหประชาชาติ

ผลงานที่ปรากฏดังกล่าว เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติและมอบเป็นของขวัญให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงส่งท้ายปีเก่า (๒๕๕๓) และต้อนรับปีใหม่ (๒๕๕๔) จึงขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจและมีความสุข สนุกกับงานจัดการความรู้ตลอดไป

สุกัญญา อธิปอนันต์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้

KM News Letter

เป็นข่าวดี ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้ KM เป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ นำ KM มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรทั้งเวที RW, PW และ DW พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานย่อยด้วยแล้ว

เวที RW ของ ๖ เขต กำลังจะเริ่มดำเนินการขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะมีทีมงานของส่วนกลาง (กอง/สำนัก) และผู้เชี่ยวชาญ ได้เข้าไปร่วมปฏิบัติงานในเวทิดังกล่าวด้วยกับเขตและจังหวัด จึงนับเป็นข่าวดีเรื่องที่ ๒ ของปี ๒๕๕๔

ขอแจ้งข่าวไปยัง KM Team ของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน KM ของปี ๒๕๕๔ นั้นยังคงให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ไม่น้อยกว่า ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้ โดยใช้แบบฟอร์ม ๑ และแบบฟอร์ม ๒ ตาม PMQA (เหมือนกับปี ๒๕๕๓) แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ให้บันทึกแผนและรายงานผลงาน KM ผ่านระบบฐานข้อมูล KM Online ที่ <http://km.doae.go.th> โดยแผน KM ให้ทุกหน่วยงานย่อยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารให้กรมและเขตทราบด้วย

การบริหารจัดการองค์ความรู้ จะสื่อสาร ติดตาม นิเทศและตรวจสอบผลงานโดยใช้ระบบออนไลน์, Website หน่วยงาน, E-mail และเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหลัก และในปีนี้หวังว่า KM ที่ได้จัดวางระบบไว้แล้วจะช่วยให้คุณเกิดความเบาและเคยชินกับ KM ขึ้นบ้างนะค่ะ ทั้งในเรื่องการจัดทำแผน การบันทึกความรู้ การรายงานผล การประเมินผล และการสรุปผลงานค่ะ

โชคดีปีเก่า...สุขสมหวังในปีใหม่ ๒๕๕๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๒ (Operation Room)



นางสุภัญญา อธิปอนันต์
 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้



اونันท์ มาแล้ว...

- ที่ปรึกษา** อนันต์ ติลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
 สุภัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
- บรรณาธิการ** ศิริวรรณ หวังดี
- กองบรรณาธิการ** สมชาย กุ่มแก้ว/ บุญรัตน์ สุขมาก/ พิชญา อารยานุรักษ์/ ศิริวรรณ หวังดี/ ชีระชัย เข้มพรายดี/ มนัส เสียงก้อง/ สร้อยเพชร
 ดันดิรัตน์านนท์/ ชฎารัตน ชุมพรีรัตน์/ จตุรงค์ พรหมวิจิต/ สมมาตร ชาญชัย/ อารมณ ติเหล็ก/ ยุภาพร แสงแก้ว
- ฝ่ายศิลป์/ออกแบบรูปเล่ม** ศิริวรรณ หวังดี / อรพิชญ์ กลิ่นจำปา/ ยุภาพร แสงแก้ว
- จัดทำโดย** ทีมงานประชาสัมพันธ์ KM / กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ 0-2579-3940 โทรสาร 0-2940-6033 E-mail Research20@doae.go.th เว็บไซต์ <http://km.doae.go.th>